

ที่มา : สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

(สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) / กระทรวงการต่างประเทศ

สถานะข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

นำเข้าข้อมูลโดย กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

(สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)



สาธารณรัฐสิงคโปร์
Republic of Singapore



ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง

เป็นเกาะ (Island city-state) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายู (ห่างจากคาบสมุทรประมาณ ๑๓๗ กิโลเมตร) ทิศเหนือติดกับรัฐยะโฮร์ มาเลเซีย (Johor Bahru) ทิศตะวันออก ติดทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตกติด มาเลเซียและช่องแคบยะโฮร์ ทิศใต้ติดช่องแคบมะละกา ใกล้กับเกาะเรียว (Riau) ของอินโดนีเซีย

พื้นที่

๗๑๙ ตารางกิโลเมตร

ประชากร

๖,๒๐๙,๖๖๐ คน (กรกฎาคม ๒๕๖๓)

ศาสนา

พุทธ (ร้อยละ ๓๓.๒) อิสลาม (ร้อยละ ๑๔) คริสต์ (ร้อยละ ๑๘.๘) ฮินดู (ร้อยละ ๕) ไม่นับถือศาสนา (ร้อยละ ๑๘.๕)

ภาษาราชการ

มี ๔ ภาษา คือ อังกฤษ จีนกลาง มาเลย์ และทมิฬ

ประมุข

ประธานาธิบดี นางฮาติมัท ยาacob (๑๔ กันยายน ๒๕๖๐-ปัจจุบัน)

ผู้นำรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี นายลี เซียน ลุง (พ.ศ. ๒๕๔๗ - ปัจจุบัน)

รูปแบบการปกครอง

ระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา (Parliamentary republic) มีสภาเดียว (Unicameral Parliament) มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ (วาระ ๖ ปี) และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล/หัวหน้าฝ่ายบริหาร (วาระ ๕ ปี)

วันชาติ

๙ สิงหาคม (แยกตัวจากสหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๐๘)

วันสถาปนาความสัมพันธ์

๒๐ กันยายน ๒๕๐๘

ทางการทูตกับไทย

เงินตรา	ดอลลาร์สิงคโปร์
อัตราแลกเปลี่ยน	๑ เหรียญสิงคโปร์ เท่ากับ ๒๒.๙๙ บาท (วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)	๓๗๒ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. ๒๕๖๒)
รายได้ประชาชาติต่อหัว	๖๕,๒๓๓ เหรียญสหรัฐฯ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ ๐.๗๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒)
สินค้าส่งออก	เครื่องจักรและส่วนประกอบ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ การกลั่นน้ำมัน สินค้าอุปโภค-บริโภค
สินค้านำเข้า	เครื่องจักรและส่วนประกอบ แร่เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค

การเมืองการปกครอง

ประเทศสิงคโปร์มีการปกครองระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา (Parliamentary Republic) ในระบบสภาเดียว (Unicameral parliament) มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ (วาระ ๖ ปี) และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล/หัวหน้าฝ่ายบริหาร (วาระ ๕ ปี) สิงคโปร์มีเสถียรภาพและความต่อเนื่องทางการเมืองโดยมีรัฐบาลภายใต้การนำของพรรค People's Action Party (PAP) มาโดยตลอดนับตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ สิงคโปร์อยู่ระหว่างการดำเนินแผนปฏิรูปเศรษฐกิจระยะยาว ๑๐ ปี (๒๕๕๓ -๒๕๖๒) มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ๓ ด้าน : ส่งเสริมให้แรงงานทุกประเภทมีทักษะเพิ่มขึ้น และเพิ่มผลผลิตได้ ร้อยละ ๒ - ๓ ต่อปี สนับสนุนการลงทุนของบริษัทข้ามชาติและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งทำให้สิงคโปร์เป็นเมืองเด่นระดับโลก แผนดังกล่าวยังปรับเปลี่ยนการผลิตที่ใช้เครื่องจักรผลิตสินค้าเป็นอุตสาหกรรมที่มุ่งการผลิตจากความรู้และความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

สิงคโปร์ต้องเผชิญกับประเด็นท้าทายสำคัญสามประการ ได้แก่ การแข่งขันจากประเทศในภูมิภาค การมีประชากรสูงอายุในจำนวนเพิ่มขึ้นขณะที่อัตราการเกิดของประชากรลดลง และการปรับโครงสร้างในภาคการผลิต ซึ่งเน้นการผลิตเพื่อการส่งออก ดังนั้น สิงคโปร์ดำเนินการจัดวางสถานะทางเศรษฐกิจเพื่อโอกาสในการเจริญเติบโต สร้างความแข็งแกร่งในสถานะเศรษฐกิจโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงโดยง่าย เสริมสร้างสมรรถภาพในทางธุรกิจสู่ตลาดแห่งใหม่ โดยแบ่งออกเป็น ๓ แนวทางหลัก ดังนี้ คือ

๑) การพัฒนาโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการลงทุนในด้านการพัฒนาแรงงานเพื่อตอบรับกับงานที่ใช้ทักษะความสามารถสูงผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนาการเสริมทักษะ SPRING Singapore (SPRING) เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการพัฒนาผลผลิตและความสามารถในการแข่งขัน และ International Enterprise Singapore (IE) ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการขยายโอกาสการเข้าถึงทางการค้าและการลงทุนที่มีอยู่และในตลาดใหม่ๆ โดยทั้งสององค์กรนี้จะร่วมกันสนับสนุนวิสาหกิจให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับโลกได้

๒) การปรับตำแหน่งทางเศรษฐกิจใหม่ สิงคโปร์จะพัฒนาภูมิภาควิสาหกิจหลักของประเทศที่มีอยู่ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นและเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการขยายธุรกิจภาคบริการในด้านการขนส่งเชิงพาณิชย์ การท่องเที่ยว การสร้างความหลากหลายในการประกอบอุตสาหกรรม เศรษฐกิจที่มีพื้นฐานแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม การส่งเสริมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมีบทบาทจากองค์กรภาครัฐที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว เช่น

- การท่องเที่ยวแห่งสิงคโปร์และ Sentosa Development Corporation (SDC) ในการพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

- The Economic Development Board (EDB) มีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด สื่อ การสร้างสรรค์เมือง เทคโนโลยีชีวภาพ และการจัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับความเจริญเติบโต ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการสร้างความหลากหลายในการประกอบอุตสาหกรรมในการยกระดับนวัตกรรม เทคโนโลยี และการฝึกอบรมเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับศักยภาพในการแข่งขันและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

- สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย (A*STAR) มีบทบาทในการสร้างขีดความสามารถของด้านการวิจัยและพัฒนาของวิสาหกิจต่างๆตามแผนการวิจัย นวัตกรรม และวิสาหกิจ ๒๕๕๘ (the Research, Innovation and Enterprise (RIE) 2015 Plan) เพื่อให้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสิงคโปร์ให้เป็นเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม

- The Competitive Commission of Singapore (CCS) ทำหน้าที่ส่งเสริมตลาดให้มีความพร้อมและมีการแข่งขันเพื่อการทำธุรกิจ

- Jurong Town Corporation (JTC) ทำหน้าที่เป็นแกนนำการพัฒนาการแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อเอาชนะข้อจำกัดด้านพื้นที่และส่งเสริมความหลากหลายทางเศรษฐกิจ

- The Energy Market Authority (EMA) ทำหน้าที่พัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการแข่งขัน

๓) การเปิดประตูโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจสิงคโปร์ในการเข้าสู่ตลาดโลก สิงคโปร์จะดำเนินการขยายเครือข่ายในระดับนานาชาติ เช่น องค์กรการค้าโลก และองค์กรระดับภูมิภาค เช่น อาเซียนและเอเปค เพื่อให้วิสาหกิจสิงคโปร์ดำเนินธุรกิจภายใต้การตั้งกำแพงภาษีที่ต่ำ มีเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจในระดับโลก และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการดำเนินธุรกิจ ให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาและดำเนินการเปิดเขตการค้าเสรีและทบทวนเขตการค้าเสรีที่มีอยู่โดยเฉพาะเขตการค้าเสรีที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจเอเชีย รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายทางการค้าในตลาดใหม่ ๆ เช่น เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา อเมริกาใต้ และเอเชียกลาง โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาสิงคโปร์ให้เป็นประตูสู่เอเชีย เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของวิสาหกิจและธุรกิจในระดับโลก รวมทั้งเป็นฐานที่สำคัญของบริษัทต่าง ๆ ในเอเชียที่จะขยายธุรกิจสู่ระดับนานาชาติ

การพัฒนาเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า อาทิจีน เวียดนาม อินเดีย และอินโดนีเซีย รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจที่มีพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ (Knowledge - based economy) และดำเนินนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและพัฒนาให้ประเทศเป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้แก่

(๑) ด้านการบริการทางการแพทย์ สิงคโปร์มีโครงการ Singapore Medicine ส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเดินทางมารักษาพยาบาลที่สิงคโปร์ ซึ่งมุ่งเน้นตลาดในจีน อินเดีย และตะวันออกกลาง

(๒) ด้านการบิน สิงคโปร์มีเป้าหมายจะรักษาการเป็นศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาค

(๓) ด้านการท่องเที่ยว รัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (Tourism Master Plan 2015) เพื่อเสริมสร้างให้สิงคโปร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในภูมิภาค

(๔) ด้านการศึกษา สิงคโปร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ประเทศเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา (global schoolhouse) โดยการเชิญชวนและดึงดูดให้สถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกในสาขาต่าง ๆ อาทิ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์มาจัดตั้งสาขาในสิงคโปร์ สิงคโปร์ได้ร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากกว่า ๑๐ แห่ง อาทิ Massachusetts Institute of Technology, University of Pennsylvania, University of Chicago และ INSEAD เปิดสาขาที่สิงคโปร์ในหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิศวกรรมศาสตร์

(๕) ด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากทักษะเฉพาะและความคิดสร้างสรรค์ (creative industries) รัฐบาลใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตามยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีกระทรวงข่าวสารสารสนเทศและศิลปะเป็นหน่วยงานหลักดูแลเรื่องนี้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิงคโปร์ให้ความสำคัญมากกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ในระยะยาวสิงคโปร์มีเป้าหมายที่จะเป็นเจ้าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายแขนง เพื่อพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ปัจจุบัน รัฐบาลให้ความสนใจเรื่องเซลล์ต้นแบบนาโน-เทคโนโลยี การผลิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์และอื่น ๆ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมการบิน จึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) ทั้งที่รัฐลงทุนเอง และการชักชวนให้ภาคเอกชนและต่างประเทศเข้ามาลงทุน เมื่อปี ๒๕๕๕ การลงทุนของภาคส่วนต่างๆ ในเรื่อง R&D มีมูลค่า ๗,๒๐๐ ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนทำวิจัยสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

การขนส่งและโทรคมนาคม สิงคโปร์เป็นที่ตั้งท่าเรือสำคัญของโลกเพราะอยู่บนช่องแคบมะละกาที่เป็นเส้นทางการเดินเรือหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สิงคโปร์จึงมีท่าเรือมากถึง ๘ แห่ง และในปี ๒๕๕๖ มีเรือเทียบท่าทั้งสิ้น ๑๓๙,๔๑๗ ลำ ความจุรวม ๒,๓๒๖,๑๒๑ ตันกรอส สิงคโปร์มีสะพานและทางเชื่อมต่อ (causeway) กับมาเลเซียรวม ๒ แห่งทางตอนเหนือและทางตะวันตก และมีเครือข่ายถนนยาว ๓,๔๒๕ กิโลเมตร สิงคโปร์ยังเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค มีสนามบินทั้งหมด ๘ แห่ง เป็นสนามบินทหาร ๖ แห่ง และสนามบินพาณิชย์ ๒ แห่ง : สนามบินนานาชาติชางจีเป็นสนามบินหลัก ส่วนสนามบินเซเลตาร์ซึ่งเป็นสนามบินพาณิชย์แห่งแรกของสิงคโปร์นั้น ปัจจุบันใช้เป็นที่ตั้งสนามบินที่ใช้อุปกรณ์เครื่องบินเช่าเหมาลำ สำหรับการโทรคมนาคม โทรศัพท์พื้นฐานให้บริการ ๑.๙๗ ล้านเลขหมาย (ปี ๒๕๕๖) โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๘.๔๒ ล้านเลขหมาย (ปี ๒๕๕๖) รหัสโทรศัพท์ +๖๕ จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ๔.๐๖๔ ล้านคน (ปี ๒๕๕๖) รหัสอินเทอร์เน็ต .sg เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลของรัฐ <http://www.gov.sg> ส่วนเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว <http://www.yoursingapore.com>

การเดินทาง สายการบินไทยมีเที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ - สิงคโปร์ ทุกวันวันละ ๔ เที่ยวบิน ใช้เวลาเดินทาง ๒ ชั่วโมง ๑๕ นาที ขณะที่สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์มีเที่ยวบินตรงมายังกรุงเทพฯ วันละ ๕ เที่ยวบิน ของสิงคโปร์ที่บินตรงมาไทย : ซิลค์แอร์ (บินสิงคโปร์- ภูเก็ต สิงคโปร์ - เชียงใหม่) และไทเกอร์แอร์ (สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ สิงคโปร์ - ภูเก็ต สิงคโปร์ - กระบี่) เวลาที่สิงคโปร์เร็วกว่าไทย ๑ ชั่วโมง นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไป สิงคโปร์ไม่ต้องขอตรวจลงตราหนังสือเดินทาง

ยุทธศาสตร์ชาติของสิงคโปร์

สิงคโปร์เฉลิมฉลอง ๕๒ ปีของการก่อตั้งประเทศในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยนายกรัฐมนตรีประกาศแนวทางการพัฒนาประเทศสู่สมาร์ตเนชั่น รวมถึงยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชน ตั้งแต่การศึกษาไปจนถึงระบบสาธารณสุข

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๐๘ เมื่อสิงคโปร์ประกาศแยกตัวจากมาเลเซีย กลายเป็นรัฐเอกราชขนาดเล็ก ประเทศเกิดใหม่แห่งนี้ได้ชื่อว่ามีสัณฐานที่ใหญ่ที่สุดในโลก ระบบราชการเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชัน แต่ผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษ สิงคโปร์กลายเป็นเมืองท่าที่ทันสมัยและร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีระบบราชการที่มีประสิทธิภาพที่สุด และประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในไม่แพ้ชาติยุโรป แม้รัฐบาลจะยังไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มร้อย และควบคุมการทำงานของสื่อ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์รัฐอย่างเข้มข้น แต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นรัฐเทคโนโลยีที่บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลก

นายลีเซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ได้กล่าวสุนทรพจน์เผยแพร่ทั้งทางโทรทัศน์และออนไลน์ โดยกล่าวถึงความท้าทายที่สิงคโปร์ต้องเผชิญ คือภัยก่อการร้ายที่คุกคามภูมิภาคอาเซียน และแนวคิดหัวสุดโต่งที่กำลังแพร่ระบาดในสิงคโปร์ โดยนายลียืนยันว่านอกจากการเฝ้าระวังการก่อการร้ายอย่างเข้มงวด โดยหน่วยงานความมั่นคง วิธีที่ดีที่สุดในการต่อต้านลัทธิสุดโต่ง คือเพิ่มความสมานฉันท์ทางเชื้อชาติในประเทศ ในฐานะที่สิงคโปร์เป็นชาติที่มีอัตลักษณ์คือ ความหลากหลายผสมผสานระหว่างเชื้อชาติมาเลย์ จีน และอินเดีย

นอกจากนี้ อีกความท้าทายสำคัญที่สิงคโปร์ต้องเผชิญ คือปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเฉพาะเมื่อแนวโน้มการเมืองโลกกำลังเดินทางไปสู่การกีดกันทางการค้า แม้ว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์ปีนี้จะยังเติบโตได้ถึงร้อยละ ๒.๕ มากกว่าปีที่แล้วก็ตาม แต่ท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้ สิงคโปร์มีแผนสำหรับอนาคตที่ชัดเจน คือการเป็นสมาร์ตซิตี และยกระดับการศึกษา รวมถึงสาธารณสุข

แม้ว่าสิงคโปร์จะเป็นหนึ่งในประเทศที่การศึกษามีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกอยู่แล้ว แต่รัฐบาลประเมินว่ายังต้องมีการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยให้ดียิ่งขึ้น เพราะถือเป็นรากฐานที่จะทำให้พลเมืองมีการศึกษาที่ดีตลอดชีวิต โดยรัฐมีนโยบายจะเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของโรงเรียนอนุบาล รวมถึงยกระดับอาชีพครูอนุบาลด้วย

ส่วนการทำสงครามต่อต้านโรคเบาหวาน เป็นส่วนหนึ่งของการรับมือสังคมสูงวัย สิงคโปร์พบว่าผู้สูงอายุเผชิญช่วงเวลาเฉลี่ย ๘ ปีสุดท้ายของชีวิตที่สุขภาพย่ำแย่ และสาเหตุสำคัญมาจากโรคเบาหวาน เนื่องจากคนสิงคโปร์วัยเกิน ๖๐ ปีกว่า ๑ ใน ๓ ป่วยเป็นโรคนี้ และนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ทั้งโรคไต การสูญเสียแขนขา ตาบอด รวมถึงโรคหัวใจ โดยรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักว่าการมีชีวิตที่ดีในวัยชรา ต้องป้องกันตนเองจากการเป็นโรคเบาหวาน และการป้องกันเบาหวานที่ได้ผลที่สุด คือการใช้ชีวิตที่ถูกสุขลักษณะตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาว

ในประเด็นสุดท้าย การสร้าง Smart Nation หรือประเทศแห่งนวัตกรรม เป็นเป้าหมายสำคัญของสิงคโปร์ รัฐบาลต้องการใช้ IT สร้างงานและรายได้ให้ได้มากที่สุด แม้สิงคโปร์จะมีความได้เปรียบที่เป็นสังคม IT อยู่แล้ว ประชาชนมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีดีเยี่ยม และมีสมาร์ตโฟนมากกว่าจำนวนประชากร แต่เป้าหมายที่รัฐบาลต้องการไปให้ถึงก็คือการเป็นสังคมปลอดเงินสด ใช้ไอแพย์เมนต์อย่างกว้างขวางครอบคลุมในทุกธุรกิจ และใช้ระบบเซ็นเซอร์รักษาความปลอดภัยในที่สาธารณะอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สิงคโปร์ยังต้องเรียนรู้จากชาติอื่น

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (32nd ASEAN Summit and Related Meetings) ที่สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ ช่วงการประชุมเต็มคณะ (Plenary) และกล่าวถ้อยแถลงระหว่างการประชุมเต็มคณะ (Plenary) โดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมและสนับสนุนแนวคิดสำคัญของสิงคโปร์ ในการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งและมีนวัตกรรม ซึ่งสองสิ่งนี้ต้องเชื่อมโยงกัน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของอาเซียน ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในภูมิภาคและโลก เพื่อให้ประชากรของอาเซียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังนั้น อาเซียนควรให้ความสำคัญกับ ๓ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

๑. การพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน ขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค บริหารจัดการเพื่อรับมือกับความท้าทายทางสังคมและเศรษฐกิจจากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นกว่า ๓๖ ล้านคน รวมถึงต้องมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

๒. นวัตกรรมในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่จะร่วมกันเร่งผลักดันอาเซียนให้เป็นประชาคมดิจิทัล ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์และรับผิดชอบสังคมยุคใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอาเซียนต้องเริ่มศึกษาแนวโน้มสำคัญของโลก และผลกระทบของนวัตกรรมต่ออาเซียนอย่างน้อย ๒๐ ปี ข้างหน้า เพื่อบริหารจัดการให้ประชาคมอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

๓. การให้ความสำคัญกับประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่จะตอบโจทย์ ทั้งในส่วนของ การสร้างความเข้มแข็งและนวัตกรรม เช่น การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาค เพื่อเชื่อมข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน แผนแม่บทด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งแผนแม่บทยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง โดยมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งจะช่วยบูรณาการห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการใช้นวัตกรรมให้เกิดพลวัตสูงสุด

ในการนี้ นายกรัฐมนตรียินดีและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนตามข้อริเริ่มของสิงคโปร์ในการใช้เมืองหลักและรองขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ไทยกำลังผลักดัน Smart Economy, Smart Governance, Smart Agriculture และ Smart Energy/Environment เป็นต้น โดยมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เป็นตัวกลางการขับเคลื่อน อาเซียนควรให้ความสำคัญกับการสร้างเมืองที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเข้าใจด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยให้เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนเป็นพลังในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนที่มีความเข้มแข็งและนวัตกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์

๑. ภาพรวมความสัมพันธ์ทั่วไป

ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสิงคโปร์เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๐๘ มีหน่วยงานในสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงาน-แรงงาน และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน เอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์ คือ นายสุริยา จินดาวงษ์ ส่วนเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย คือ นายควิน ฉ็อก

ไทยกับสิงคโปร์มีกลไกความร่วมมือทวิภาคีหลัก ๔ กรอบ ได้แก่ (๑) การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี อย่างไม่เป็นทางการ (Prime Ministerial Retreat) (๒) โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme - CSEP) ครอบคลุมความร่วมมือ ๑๓ สาขา (๓) Singapore - Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) (จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕) โดยมีกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ประสานงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม ๕ สาขา ได้แก่ การเกษตรและอาหาร การท่องเที่ยว การบริการทางการเงิน อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนประกอบยานยนต์และการขนส่ง และเป็นการนำร่องการรวมตัวทางเศรษฐกิจในกรอบอาเซียนตามแนวทาง 2+x และ (๔) ความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหาร ปัจจุบันมีเพียงความร่วมมือในกรอบ CSEP และความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CSEP ครั้งที่ ๑๐ ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔

๒. ด้านการทูต

ไทย - สิงคโปร์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ ๒๐ กันยายน ๒๕๐๘ และมีความสัมพันธ์ที่ติดต่อกันมาโดยตลอด ผ่าน ๔ กลไกความร่วมมือทวิภาคีหลัก : (๑) การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Prime Ministerial Retreat) (๒) โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการพลเรือนไทย - สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme - CSEP) ครอบคลุมความร่วมมือ ๑๓ สาขา (๓) Singapore - Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม ๕ สาขา : การเกษตรและอาหาร การท่องเที่ยว การบริการทางการเงิน อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ และการขนส่ง และเป็นการนำร่องการรวมตัวทางเศรษฐกิจในกรอบ-อาเซียนตามแนวทาง ๒ + X (ประเทศที่พร้อมจะพัฒนาเศรษฐกิจไปในแนวทางเดียวกับสิงคโปร์และไทย) และ (๔) ความร่วมมือด้านการทหาร

โดยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มีความใกล้ชิดติดบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างรอบด้าน ด้านการค้า สิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดับที่ ๒ ของไทยในอาเซียนรองจากมาเลเซีย และเป็นคู่ค้าอันดับที่ ๖ ของไทยในโลก รองจากจีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกาบริติชใน ช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) และในปี ๒๕๖๓ (ม.ค.-พ.ย.) ไทยและสิงคโปร์มีมูลค่าการค้ารวม ๑๕,๗๗๘.๒๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการค้าเมื่อปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๓.๔๙ โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้า

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ไม่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองและการรัฐประหารของไทย เมื่อปี ๒๕๕๗ โดยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ประกาศว่า เคารพการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย และไม่ระงับความร่วมมือด้านการทหาร หรือพิจารณามาตรการลงโทษต่อไทย รวมทั้งผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุดสิงคโปร์ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน มีความเข้าใจในสถานการณ์ของไทย และเห็นว่า Road Map ของไทยเป็นทิศทางที่ดี จะทำให้ประสบความสำเร็จในการบริหารประเทศ มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะพัฒนาความร่วมมือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๓. ด้านการเมืองและความมั่นคง

ไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและไม่มีปมขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีเพื่อสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียนด้านการทหาร ไทยกับสิงคโปร์มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ

มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารร่วมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกองทัพ คณะทำงานร่วม กองทัพเรือไทย - สิงคโปร์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการฝึกบุคลากร และการซ้อมรบร่วมกัน ในหลายโอกาส ล่าสุด คือ การฝึกร่วมผสมระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสิงคโปร์ ภายใต้รหัส คชสีห์ ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ได้แก่ การฝึกร่วมผสม Exercise Cope Tiger ระหว่างไทย สิงคโปร์ สหรัฐฯ ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล และสนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก จังหวัดลพบุรี และการฝึก Cobra Gold 2019 ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ความตกลงทวิภาคีด้านการทหารที่สำคัญ ได้แก่ ความตกลงเรื่องการฝึกของกองทัพสิงคโปร์ในไทย ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ (ลงนามเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐) และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการฝึกและการส่งกำลังบำรุงระหว่าง กองทัพอากาศสิงคโปร์กับไทย ซึ่งไทยอนุญาตให้สิงคโปร์ใช้พื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อฝึกรบภาคพื้นดิน และที่สนามบินกองบินที่ ๒๓ จังหวัดอุดรธานีในการฝึกรบทางอากาศ (ลงนามเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๔. ด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ ด้านการค้า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ม.ค.-พ.ย.) การค้ารวมระหว่างไทยกับสิงคโปร์มีมูลค่า ๑๕,๗๗๘.๒๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไทยส่งออก ๘,๘๑๓.๑๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนำเข้า ๖,๙๖๕.๐๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า ๑,๘๙๗.๘๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ สิงคโปร์เป็นตลาดส่งออก อันดับ ๕ ของไทยและเป็นอันดับที่สองในอาเซียนรองจากมาเลเซีย นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ ๙ ของไทยและเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่สองในอาเซียนรองจากมาเลเซียด้วยเช่นกัน

สินค้าส่งออกจากไทยที่สำคัญ ๕ อันดับแรก ได้แก่ ๑) น้ำมันสำเร็จรูป ๒) แผงวงจรไฟฟ้า ๓) เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ๔) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง ๕) เคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมี ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การบิน เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ น้ำมันดิบ ข้าว เครื่องวิดีโอ เครื่องเสียงอุปกรณ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา น้ำตาลทราย อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว และเครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า

สินค้านำเข้าจากสิงคโปร์ ๕ อันดับแรก ได้แก่ ๑) เคมีภัณฑ์ ๒) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ๓) เรือ และสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ ๔) แผงวงจรไฟฟ้า ๕) น้ำมันสำเร็จรูป นอกจากนี้ยังมี เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องไฟฟ้าและส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก ผลิตภัณฑ์โลหะ รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เชื้อเพลิงอื่น ๆ เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบิน

๔.๒ ด้านการลงทุน สิงคโปร์ลงทุนในไทยมากเป็นอันดับที่ ๑ ในกลุ่มอาเซียน และเป็นลำดับที่ ๓ ในกลุ่มเอเชีย (รองจากญี่ปุ่น จีน) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมัติ ๕๕ โครงการ สิงคโปร์ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนเป็นมูลค่า ๒๔,๘๓๖ ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาการบริการ และเครื่องจักรก่อสร้างหิมทรัพย์ นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังมีความสนใจที่จะลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การผลิตยา และไบโอเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม การลงทุนของสิงคโปร์ในไทยยังมีสัดส่วนไม่สูงนักเมื่อเทียบกับการลงทุนรวมของสิงคโปร์ ในต่างประเทศ ประเทศที่สิงคโปร์ไปลงทุนมากที่สุด ได้แก่ หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสหราชอาณาจักร

๔.๓ ด้านการท่องเที่ยว ชาวสิงคโปร์มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยและชาวไทย จากสถิติ นักท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปีพ.ศ. ๒๕๖๒ มีนักท่องเที่ยว ชาวสิงคโปร์เดินทางมาไทยจำนวน ๑,๐๕๖,๘๓๖ คน

๕. ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

สิงคโปร์เป็นประเทศแรกๆ ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยต่อกรณีพิบัติภัยที่ภาคใต้ของ ประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๗ โดยได้ส่งเครื่องบิน C-130 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ค้นหาและกู้ภัยจำนวน ๒๓ คน จาก Singapore Civil Service Defense Force และยาเวชภัณฑ์ ผ้าห่ม อาหารแห้ง รวม ๑๓ ตัน รวมทั้ง ส่งเฮลิคอปเตอร์ ๔ ลำ (Super Pumas ๒ ลำ Chinooks ๒ ลำ) เพื่อช่วยค้นหาและกู้ภัย รวมทั้งได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านขั้นสูตรศพจำนวน ๔ คน ไปยังจังหวัดภูเก็ต เพื่อพิสูจน์ศพผู้เสียชีวิต

๖. ความตกลงสำคัญที่ได้ลงนามไปแล้ว

- (๑) ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ลงนามเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๑๘
- (๒) บันทึกความตกลงเรื่องการฝึกของกองทัพสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทย ลงนามเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕
- (๓) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งกำลังบำรุงระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสิงคโปร์ ลงนามเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔
- (๔) บันทึกความเข้าใจด้านยานยนต์ ลงนามเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖
- (๕) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงนามเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖
- (๖) บันทึกความเข้าใจด้านธุรกิจและการลงทุน ลงนามเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖
- (๗) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ลงนามเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖
- (๘) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งออกหมูต้มสุกจากไทยไปสิงคโปร์ ลงนามเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖
- (๙) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสปา ลงนามเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖
- (๑๐) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านตลาดหลักทรัพย์ลงนามเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖
- (๑๑) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการฝึกบินเต็มเชื้อเพลิงในอากาศระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศ สิงคโปร์ลงนามเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
- (๑๒) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการฝึกและการส่งกำลังบำรุงซึ่งกันและกันระหว่าง กองทัพอากาศสิงคโปร์และกองทัพอากาศไทย ลงนามเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
- (๑๓) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเข้าร่วมการฝึกคอบบร้าโกลด์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสิงคโปร์ ลงนามเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
- (๑๔) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการฝึกและการส่งกำลังบำรุงซึ่งกันและกันระหว่าง กองทัพอากาศสิงคโปร์และกองทัพอากาศไทย ลงนามเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
- (๑๕) บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับสิงคโปร์ว่าด้วยการจัดทำความตกลงเพื่อส่งเสริมและ คัดกรองการลงทุน ลงนามเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
- (๑๖) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยกับ สิงคโปร์ ลงนามเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙
- (๑๗) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการฝึกของกองทัพสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓) ลงนามเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐

(๑๘) บันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสิงคโปร์สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรือพาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต (อยู่ระหว่างการจัดทำ)

การเยือนที่สำคัญ

ฝ่ายไทย

พระบรมวงศานุวงศ์

- ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เพื่อทรงกล่าวปาฐกถาในการประชุม I-CREATE 2007
- ๒๘ พฤษภาคม-๑ มิถุนายน ๒๕๕๐-พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวิณณวรีนารีรัตน์ (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เพื่อร่วมการแข่งขันแบดมินตัน Cheers Asian Satellite Badminton Championships ๒๐๐๗
- ๒๒-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์ เพื่อดูงานด้านกฎหมาย
- ๒๑-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ - พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวิณณวรีนารีรัตน์ (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เพื่อร่วมการแข่งขันแบดมินตัน Cheers Asian Satellite Badminton Championships ๒๐๐๘
- ๑๙ มิถุนายน-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เพื่อร่วมพิธีเปิดงานภาพยนตร์ "หนึ่งใจเดียวกัน"
- ๓-๖ กันยายน ๒๕๕๑ - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เพื่อร่วมงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ "หนึ่งใจเดียวกัน"
- ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ - พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์
- ๒๒-๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีและเพื่อทรงเข้าร่วมการประชุม International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATE) 2009
- ๑๒ - ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์
- ๒๙ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(พระอิสริยยศขณะนั้น) เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์
- ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์
- ๒๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ - พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์

๒๔-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จฯ เยือนมาเลเซียและสิงคโปร์

รัฐบาล

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ

๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ - นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปเยือนสิงคโปร์ อย่างเป็นทางการและเพื่อเป็นประธานร่วมการประชุมโครงการ CSEP ครั้งที่ ๙

๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ - นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ

๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ

ฝ่ายสิงคโปร์

พระราชอาคันตุกะ

๑๗-๒๑ มกราคม ๒๕๔๘ - ประธานาธิบดีสิงคโปร์เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (พระอิสริยยศในขณะนั้น)

รัฐบาล

๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ - นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

๑๐-๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ - นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน + ๓ และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกที่เมืองพัทยา

๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ - นายจอร์จ เยียว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นประธานร่วมการประชุมโครงการ CSEP ครั้งที่ ๑๐

๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ - นายเค ชันมูกัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่ง

๒๖-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ - นางฮาติมัท ยาคอบ ประธานาธิบดีสิงคโปร์ เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

การประชุมที่สำคัญ

๒-๓ กันยายน ๒๕๔๘ - การประชุม Prime Ministerial Retreat ครั้งที่ ๓

๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ - การประชุม Singapore Thailand Enhanced Economic Relationship STEER ครั้งที่ ๒ ที่ประเทศไทย

๑๙- ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ - การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการพลเรือนไทย - สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme CSEP) ครั้งที่ ๑๐

ที่ประเทศไทย

- ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ - การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการพลเรือนไทย - สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme CSEP) ครั้งที่ ๑๑ ที่ สิงคโปร์
- ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ - การประชุม Singapore Thailand Enhanced Economic Relationship STEER ครั้งที่ ๓ ที่กรุงเทพฯ
- ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ - การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ และการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๑๑ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ที่สิงคโปร์
-

ปรับปรุงข้อมูลจาก กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

www.cia.gov

www.bot.or.th (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

www.moc.go.th (กระทรวงพาณิชย์)

www.tourism.go.th (กรมการท่องเที่ยว)

<http://aec.ditp.go.th>

www.mti.gov.sg

www.apecthai.org

www.asean thai.net

www.voicetv.co.th/read/514012

Com 2/สิงคโปร์/ข้อมูลทั่วไป ม.ค. 64/เจนฤทธิ์/ แก้ไข 7 ม.ค. 64

ความสัมพันธ์ด้านรัฐสภาไทย-สาธารณรัฐสิงคโปร์

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยและรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์อยู่ในระดับที่ดี กล่าวคือ รัฐสภาของทั้งสองประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกัน ดังนี้

ฝ่ายไทย

- ๑๖-๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๒ - นายวรรณ ชันชื้อ ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยคณะ รวม ๑๓ คน เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
- ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๓๓ - นายปัญญา เกสรทอง ประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะ รวม ๔ คน เดินทางไปรับมอบตำแหน่งประธานองค์การรัฐสภาอาเซียน (AIPO) เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงวาระที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมองค์การรัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๑๒
- ๑๑-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ - ศาสตราจารย์มารุต บุณนาค ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา และคณะ รวม ๑๕ คน เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ อย่างเป็นทางการ
- ๑๐-๑๘ มีนาคม ๒๕๔๐ - นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา และคณะ รวม ๑๘ คน เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ อย่างเป็นทางการ
- ๑๐-๑๕ กันยายน ๒๕๔๓ - นายพิชัย รัตตกุล ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา และคณะ เดินทางไปรับมอบตำแหน่งประธานองค์การรัฐสภาอาเซียน (AIPO) เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมองค์การรัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๒๒
- ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ - นายเด่น โต๊ะมีนา นำคณะสมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน ๒๒ คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
- ๑๕-๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ - นายโกคิน พลกุล ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา และคณะ รวม ๙ คน เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
- ๒๘ มิถุนายน-๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ - นายประกอบ จิรภักดิ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์ และคณะ เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
- ๑๔ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ - นายประกอบ จิรภักดิ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์ และคณะ เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
- ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ - พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์ และคณะ เดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ฝ่ายสาธารณรัฐสิงคโปร์

- ๑๒-๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๑ - นาย Tan Soo Khoo รองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ และคณะ รวม ๖ คน เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐสภาไทย
- ๒๗-๓๐ มกราคม ๒๕๔๖ - นายอับดุลลาห์ ทาร์มูกิ ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ และคณะ

รวม ๙ คน เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขก
ของรัฐสภาไทย

๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

- H.E. Mdm Halimah Yacob ประธานรัฐสภาสิงคโปร์และคณะรวม ๙ คน
เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภาไทย
และเข้าเยี่ยมคารวะนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา

นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังมีความสัมพันธ์ในระดับพหุภาคีในรูปการเป็นภาคีสมาชิกสหภาพ-
รัฐสภา (Inter - Parliamentary Union: IPU) สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter - Parliamentary Assembly:
AIPA) การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asia -Pacific Parliamentary Forum: APPF) และ
สมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly : APA) ร่วมกัน ฉะนั้น การพบปะหารือกันระหว่าง
สมาชิกสภาของทั้งสองประเทศจะกระทำในโอกาสที่คณะผู้แทนรัฐสภาของทั้งสองประเทศเข้าร่วมการ-
ประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศในองค์กรดังกล่าว และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายไทย

๑๐ - ๑๕ กันยายน ๒๕๔๓

- นายพิชัย รัตตกุล ประธานรัฐสภา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ-
ปฏิบัติการและสมัชชาใหญ่องค์การรัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๒๑

๑๒ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๖

- นายกอบศักดิ์ ชูติกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เดินทางเข้าร่วมการประชุม
สุดยอดผู้นำเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออก

๒๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๘

- นางสาวณนททัย ทิวไผ่งาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เดินทางเข้าร่วมการประชุม
ยุวสมาชิกรัฐสภาในกรอบเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและ
ลาตินอเมริกา (FEALAC)

๑๘ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑

- นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา และคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุม
ใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ ๒๙

๒๒ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

- นางธิดิมา ฉายแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เดินทางเข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงของ AIPA ว่าด้วยการ
ปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด ครั้งที่ ๕

๑๗ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓

- นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา และคณะ เดินทางเข้าร่วมการ-
ประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ๑๘

๒๒ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

- นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา เดินทางเข้าร่วมการประชุม
AIPA Caucus ครั้งที่ ๒

๑๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

- พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะ
หัวหน้าคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนางสาวจินตนันท์ ชญาตร์ ศุภ
มิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะ
มนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย
(AIPACODD) ครั้งที่ ๑

๓-๗ กันยายน ๒๕๖๑

- ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และคณะ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)
ครั้งที่ ๓๙

ฝ่ายสาธารณรัฐสิงคโปร์

- ๒๗ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๓ - นาย Charles You Fook Chong สมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์ และคณะรวม ๖ คน เดินทางมาเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๒ ณ โรงแรม-เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
- ๑๒-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ - นาย Desmond Choo สมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์และคณะรวม ๔ คน เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ ๒ (AIPACODD) ณ จังหวัดเชียงใหม่
- ๒๐-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ - นายชาร์ลส์ จง รองประธานรัฐสภาสิงคโปร์และคณะรวม ๒ คน เดินทางมาร่วมประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนและการหารือระหว่างคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผู้นำอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ณ กรุงเทพมหานคร
- ๒๕-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ - นายตัน ชวนจิน ประธานรัฐสภาสิงคโปร์และคณะ เดินทางมาร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ณ กรุงเทพมหานคร

รัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์

ชื่อของรัฐสภา

รัฐสภา (Parliament)

ระบบรัฐสภา

สภาเดี่ยว (Unicameral)

จำนวนสมาชิกตามรัฐธรรมนูญ

๑๐๔ คน

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

๙๕ คน เป็นชาย ๖๗ คน เป็นหญิง ๒๘ คน (ร้อยละ ๒๙.๔๗)

ระบบการเลือกตั้ง

สมาชิกรัฐสภา ประกอบด้วย

๑. สมาชิกจำนวน ๘๙ คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย

- เขตเลือกตั้งจำนวน ๑๓ เขต แต่ละเขตมีผู้แทนได้ ๑ คน
- เขตเลือกตั้งจำนวน ๑๖ เขต แต่ละเขตมีผู้แทนได้หลายคน (๔ - ๖ คน)

๒. สมาชิกจำนวนไม่เกิน ๙ คนมาจากการแต่งตั้งจากผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคฝ่ายค้านที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดแต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

๓. สมาชิกจำนวนไม่เกิน ๙ คนมาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปีครึ่ง

อายุของสภา

๕ ปี (๒ ปีครึ่งสำหรับสมาชิกประเภทที่ ๓ ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี)

เลือกตั้งครั้งล่าสุด

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐)

ประธานรัฐสภา

H.E. Mr. Tan Chuan-Jin (ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓)

เลขาธิการสภา

Ms. Ng Sheau Jiuan

ผลการเลือกตั้ง

พรรคการเมือง	จำนวนที่นั่งรวม
๑. People's Action Party (PAP)	๘๓
๒. Workers' Party (WPS)	๑๐
๓. Progress Singapore Party	๒
รวม	๙๕